

Câu Hỏi Thường Gặp về Luật REAL ID của DOL

Ngày 8 tháng 8 năm 2023

Luật REAL ID là gì?

REAL ID là một luật liên bang, không phải là một loại thẻ căn cước thực tế. Luật này sẽ tăng cường các biện pháp an toàn, bảo mật và đảm bảo việc nhận dạng. Tìm hiểu thêm về Đạo Luật REAL ID và những giấy tờ tùy thân đáp ứng các yêu cầu.

Tại sao tôi cần giấy tờ tuân thủ luật REAL ID?

Đạo Luật REAL ID đặt ra các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu đối với giấy phép lái xe và thẻ căn cước do tiểu bang cấp. Đạo luật liên bang này sẽ yêu cầu những người di chuyển bằng máy bay hoặc ra vào một số cơ sở nhất định của liên bang phải sử dụng giấy tờ tuân thủ luật REAL ID, bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025. Ngay cả khi không di chuyển bằng máy bay, quý vị vẫn nên có giấy tờ tuân thủ luật REAL ID để đảm bảo việc nhận dạng quý vị và khi có nhu cầu di chuyển tức thì.

Tôi cần làm gì để tuân thủ luật REAL ID?

Các tùy chọn giấy tờ tùy thân sau đây đáp ứng các tiêu chuẩn REAL ID và có thể được sử dụng cho các chuyến bay nội địa:

- Giấy Phép Lái Xe Tăng Cường (EDL)
- Thẻ Căn Cứoc Tăng Cường (EID)
- Thẻ Quân Nhân
- Hộ Chiếu Hoa Kỳ
- Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ
- Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh)
- Thẻ căn cước có ảnh do bộ lạc cấp được công nhận trên toàn liên bang
- Thẻ Cho Phép Làm Việc của Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (I-766)
- Hộ Chiếu Nước Ngoài

Xem danh sách đầy đủ [các giấy tờ được chấp nhận khi di chuyển bằng máy bay](#).

Tôi vẫn có thể lấy giấy phép lái xe và thẻ căn cước thông thường phải không?

Có, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cấp giấy phép lái xe và thẻ căn cước thông thường mà người dân Washington có thể sử dụng để lái xe hoặc làm giấy tờ tùy thân. Giấy phép lái xe và thẻ căn cước thông thường không cho biết tình trạng cư trú hoặc tư cách pháp lý của một người. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025, những giấy tờ này sẽ không còn được chấp nhận là giấy tờ tùy thân hợp lệ cho các chuyến bay nội địa nữa.

Tôi có thể di chuyển trong nước bằng máy bay với giấy phép lái xe thông thường của mình không?

Không, ngay khi Đạo Luật REAL ID có hiệu lực, quý vị sẽ không thể dùng giấy phép lái xe thông thường của mình cho các chuyến bay nội địa nữa, trừ khi đó là Giấy Phép Lái Xe Tăng Cường hoặc giấy tờ tuân thủ luật REAL ID khác.

Tôi có thể di chuyển đường bộ với giấy phép lái xe thông thường của mình không?

Có, các phương tiện di chuyển khác, ví dụ như lái xe qua ranh giới giữa các tiểu bang hoặc đi tàu, sẽ không yêu cầu thẻ căn cước tuân thủ luật REAL ID. Quý vị vẫn có thể sử dụng giấy phép lái xe và thẻ căn cước thông thường.

Đâu là điểm khác biệt giữa Giấy Phép Lái Xe Tăng Cường (EDL) và Thẻ Căn Cước Tăng Cường (EID)?

EDL hoặc EID là một hình thức giấy tờ tùy thân với các tính năng bảo mật tăng cường, giúp chứng minh danh tính và quốc tịch. Các tính năng tăng cường đều tuân thủ Đạo Luật REAL ID. EDL/EID đáp ứng các yêu cầu của liên bang theo luật REAL ID và là một giải pháp thay thế được chấp thuận cho hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu để nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ tại biên giới trên đất liền và trên biển giữa Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Bermuda và Caribbean.

Ai có thể lấy EDL hoặc EID?

Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ và cung cấp số An Sinh Xã Hội, bằng chứng về quốc tịch, bằng chứng về danh tính và bằng chứng về nơi cư trú tại Tiểu Bang Washington. Sau khi quý vị đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hãy đặt lịch hẹn đăng ký tại văn phòng cấp giấy phép lái xe gần nơi ở của quý vị.

Tôi có phải lấy EDL hoặc EID không?

Nếu không có kế hoạch di chuyển trong nước bằng máy bay hoặc đã có giấy tờ chứng minh danh tính được chấp nhận, quý vị có thể không cần EDL hoặc EID. Quý vị vẫn có thể lái xe với giấy phép thông thường và thẻ căn cước thông thường sẽ vẫn là hình thức nhận dạng hợp lệ trong phạm vi tiểu bang. Tuy nhiên, tốt nhất quý vị nên chuẩn bị sẵn, phòng khi có nhu cầu di chuyển ngoài dự kiến.

Làm cách nào để biết giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của tôi không tuân thủ luật REAL ID?

Chúng tôi đã bắt đầu in dòng chữ "Federal limits Apply" (Các giới hạn liên bang sẽ được áp dụng) trên giấy phép lái xe và thẻ căn cước thông thường từ tháng 7 năm 2018 ở góc trên bên phải. Hãy kiểm tra xem giấy tờ của quý vị có dòng chữ đó không.

[Tìm hiểu thêm về luật REAL ID.](#)



Quý vị cần được trợ giúp thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Số điện thoại: 360-902-3900

(TTY: Gọi 711)